

NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ CỦA NGHỀ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Nếu bạn mong muốn một ngày mình được làm việc tại các toà cao ốc, những nhà hàng, khách sạn đắt đỏ nhất thế giới, được đi chu du nhiều nơi thì bạn sẽ lựa chọn nghề [Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành](#). Cùng khám phá những điều thú vị về nghề quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – nghề “hot” đang được nhiều bạn trẻ săn đón hiện nay.

Nằm trong top nghề được săn đón nhất

Theo Vietnamworks nghề quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hiện đang nằm trong top những nghề được giới trẻ săn đón. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, mỗi năm toàn ngành cần thêm khoảng 40.000 lao động. Cơ hội nghề nghiệp là rất lớn nên những sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị lữ hành cần trang bị các kiến thức chuyên môn kỹ càng cũng như trang bị thêm khả năng ngoại ngữ để có công việc tốt nhất.



Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – nghề “hot” được giới trẻ săn đón hiện nay

Môi trường làm việc sang trọng

Khi lựa chọn ngành dịch vụ du lịch và lữ hành, bạn sẽ có cơ hội làm việc trong những khách sạn, nhà hàng, resort sang trọng và luôn được khoác lên mình những bộ

trang phục lịch sự. Làm việc tại những môi trường sang trọng giúp bạn tự tin và phong cách hơn. Ở bạn lúc nào cũng toát lên một thần thái khiến ai cũng thầm ghen tị.

Được đi du lịch miễn phí

Làm việc ở lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành giúp bạn có cơ hội đi đến nhiều nơi trên thế giới, đến nhiều điểm du lịch nổi tiếng, được thưởng thức đặc sản ở các vùng miền khác nhau, tìm hiểu văn hoá các nơi mà bạn đến. Nhưng điều thú vị nhất là bạn được trải nghiệm tất cả những điều trên một cách miễn phí qua chuyên công tác của mình.

Được gặp gỡ với nhiều người, người nổi tiếng

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành giúp bạn có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, trong đó có cả những người nổi tiếng khi họ đến các địa điểm du lịch mà bạn đang làm việc, Đôi khi được gặp gỡ, trò chuyện với họ vài phút cũng giúp bạn thay đổi số phận.

Có kỳ nghỉ không giống ai

Làm việc trong lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, thời gian sinh hoạt của bạn sẽ bị đảo lộn. Khi cả thế giới đi nghỉ thì đó là khoảng thời gian bạn bận rộn nhất. Khi hết mùa du lịch thì bạn mới bắt đầu sắp xếp kỳ nghỉ cho mình. Cuộc sống của người làm lữ hành đôi khi rất khó có những bữa café đàn đúm với bạn bè vào cuối tuần nhưng lại rảnh rang vào những ngày trong tuần.

Rất hay nhận được quà của khách du lịch

Công việc trong ngành dịch vụ du lịch và lữ hành tuy “khác người” và vất vả nhưng bạn cũng thường xuyên nhận được niềm vui nho nhỏ từ chính các vị khách. Nhiều vị khách thích tặng bưu thiếp hay những món quà nhỏ xinh thay cho lời cảm ơn vì đã được phục vụ tốt, đem lại cho họ sự hài lòng.

Trở thành một nhà sưu tầm

Cơ hội đi công tác nhiều nơi trên thế giới có thể sẽ biến bạn trở thành một nhà sưu tầm tem hay sưu tầm tiền. Trong mỗi chuyến đi, bạn lưu lại kỷ niệm cho riêng mình bằng việc giữ lại một đồng tiền hay một con tem về địa phương, đất

nước đó. Biết đâu, bạn sẽ trở thành nhà sưu tầm nổi tiếng sau nhiều năm nữa. Hoặc khi bạn bán bộ sưu tầm đó, bạn kiếm được một số tiền lớn và trở thành “ĐẠI GIA”. Đó là viễn cảnh mà bạn có thể mơ ước (có ai đánh thuế ước mơ đâu nhỉ ^^)

*Những điều thú vị về ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đã khiến bạn hào hứng với nghề nằm trong top được săn đón nhất hiện nay chưa? Bạn băn khoăn chưa biết lựa chọn trường nào để thực hiện ước mơ của mình. Hãy đăng ký học ngành **Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành** tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HOÁ.*

- Thông tin chi tiết xin liên hệ:

+ Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 561 Quang Trung Phường Đông Vệ Thành Phố Thanh Hóa

+ Điện thoại CQ: 0373.713.496 (Trực tuyến sinh).

+ Điện thoại DD: 0936.135.356 (Thầy Trần Tiến)

+ Email: trantien226@gmail.com

+ Website: <http://www.dvtdt.edu.vn>